



การมีส่วนร่วมของเครือข่ายประชาชนในการจัดการภัยพิบัติตำบลกรุงชิง
อำเภอหนองพิต้า จังหวัดนครศรีธรรมราช



โดย

นางสาวปิยพร	แดงสุวรรณ
นางสาวพรรษา	ภิรมย์ลา
นางสาว วราภรณ์	พรมบาล
นางสาวสมทฤทัย	อุดมโชคชัย
นางสาวอมรรัตน์	ไชยชาญยุทธ์

ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา 763 401 สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประจำปีการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556

12530839, 12530841, 12530874, 12530895, 12530921: สาขารัฐประศาสนศาสตร์

คำสำคัญ : การมีส่วนร่วมเครือข่ายในการจัดการภัยพิบัติ

ปิยพร แดงสุวรรณ, พรรษา ภิรมย์ลา, วราภรณ์ พรหมบาล, สมหฤทัย อุดมโชคชัย, อมรรัตน์ ไชยชาณูยุทธ์ : การมีส่วนร่วมเครือข่ายของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ ตำบลกรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช. อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์วราภรณ์ ศรีบุญ. 230 หน้า

บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “การมีส่วนร่วมเครือข่ายของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ ตำบลกรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมเครือข่ายของประชาชนในการจัดการภัยพิบัติ ตำบลกรุงชิง อำเภอ นบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 35 คน จากการสุ่มแบบเจาะจง ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ผู้นำชุมชนทั้ง 11 หมู่บ้าน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงชิง 20 คน และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ 4 คน และนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ผลในรูปของการบรรยายเชิงพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นขณะเกิดเหตุมากที่สุด โดยมีการเตรียมพร้อมที่จะอพยพเป็นการช่วยเหลือตนเองก่อนที่จะรอรับความช่วยเหลือจากภายนอก ในการจัดการภัยพิบัติ มีการจัดตั้งกลุ่มแบบไม่เป็นทางการ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิง ผู้นำชุมชน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภัยพิบัติในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงชิง และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติเพื่อเข้าร่วมในกระบวนการจัดการภัยพิบัติ ส่วนประชาชนที่ไม่มีบทบาทจะไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในชั้นค้นหาปัญหาและสาเหตุ ประชาชนที่มีบทบาทจะเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนและประเมินร่วมกับผู้นำชุมชนแต่ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้ามามีส่วนร่วมในชั้นขณะเกิดเหตุมากที่สุด โดยการเตรียมความพร้อมร่วมมือกับผู้นำชุมชนนอกจากนี้ ประชาชนและหน่วยงานยังร่วมมือกันฟื้นฟู ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา

1. พื้นที่ตำบลกรุงชิง อำเภอหนองพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราชเกิดภัยพิบัติขึ้นบ่อยครั้ง จึงควรมีการจัดตั้งกลุ่มในการจัดการภัยพิบัติอย่างเป็นทางการขึ้นเพื่อจะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างสาธารณูปโภคและด้านคมนาคมในตำบลกรุงชิง อำเภอหนองพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ควรเข้ามาปรับปรุงแก้ไขปัญหาในด้านสาธารณูปโภคและด้านคมนาคม เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทั้งในภาวะปกติและกรณีที่เกิดภัยพิบัติ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลกรุงชิงควรพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารในแต่ละหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้รับข่าวสารได้อย่างทันที¹



ผลงานวิจัยนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2556

ลายมือชื่อนักศึกษา 1. ปิยะพร 2. พรพรรณ 3. ธราธรณ์ 4. สมนัท 5. อมรินทร์

ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ศ.ศ.